

Nếu bạn đang gặp khó khăn liên quan đến cờ bạc, chương trình tình nguyện tự tránh của chúng tôi, Tránh Xa Trò Chơi, có thể là một cách tuyệt vời để giúp bạn tạm ngừng và lấy lại quyền kiểm soát.



Tìm kiếm sự hỗ trợ ngay lập tức?

Hỗ Trợ Về Cờ Bạc BC làm việc 24/7 để cung cấp các tài nguyên và dịch vụ miễn phí cho người dân British Columbia đang gặp khó khăn với vấn đề cờ bạc của chính họ hoặc của một thành viên trong gia đình.

Gọi **1-888-795-6111**

Bản Tiếng Việt được dịch từ phiên bản gốc bằng Tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa hai phiên bản, phiên bản Tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.



720108

Tránh Xa Trò Chơi

Thông tin chương trình



Tránh Xa Trò Chơi là gì?

Chương trình Tránh Xa Trò Chơi mang đến cơ hội tạm ngừng một cách tự nguyện và bí mật khỏi các cơ sở cờ bạc và/hoặc cờ bạc trực tuyến.

Tránh Xa Trò Chơi có thể giúp đỡ bạn nếu:

- Cờ bạc gây căng thẳng cho tài chính, sức khỏe hoặc các mối quan hệ của bạn.
- Ngừng hoặc tạm dừng cờ bạc kéo dài sẽ giúp bạn cảm thấy mọi thứ được kiểm soát.
- Bạn muốn được giúp đỡ để cam kết thay đổi thói quen cờ bạc của mình.

Chương trình hoạt động thế nào?

Thời gian tạm ngừng của bạn có thể là **sáu tháng, một năm, hai năm hoặc ba năm**. Khi bạn đã đăng ký Tránh Xa Trò Chơi, việc tình nguyện tự tránh của bạn sẽ bắt đầu ngay lập tức trong khoảng thời gian đã chọn và không thể thay đổi.

Trong khoảng thời gian tạm ngừng của bạn...

- BCLC sẽ tự động đóng tài khoản PlayNow hiện có của bạn.
- Nếu bạn là thành viên của Encore Rewards, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa và điểm có thể đổi thành tiền mặt một cách hợp lệ.
- Bạn sẽ không nhận được tài liệu tiếp thị trực tiếp từ BCLC hoặc các nhà điều hành cơ sở cờ bạc đó.
- Thông tin và ảnh bạn đã cung cấp sẽ được cung cấp cho các văn phòng an ninh tại các cơ sở chơi cờ bạc hiện hành để giúp bạn thực hiện đúng cam kết của mình.
- Bạn có lựa chọn liên hệ với một chuyên gia hỗ trợ về cờ bạc miễn phí. Những người nhận hỗ trợ hoặc tham gia hỗ trợ về cờ bạc thường thành công hơn trong việc giành lại quyền kiểm soát khi bản thân tình nguyện tự tránh.

Làm cách nào để tôi đăng ký?

Trong B.C., có ba lựa chọn dành cho bạn:

Trực tiếp tại bất kỳ Cơ Sở Cờ Bạc nào

Ghé thăm bất kỳ sòng bạc, trung tâm trò chơi cộng đồng hoặc phòng chơi bingo thương mại nào và chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp.

Cố vấn hoặc nhân viên của GameSense sẽ hướng dẫn bạn quy trình ghi danh và chụp ảnh của bạn.

Đăng ký gặp mặt trực tuyến

Sắp xếp cuộc gọi điện video với Cố vấn của GameSense để hướng dẫn bạn quy trình ghi danh và chụp ảnh của bạn. Hãy nhớ chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp.

Để đặt lịch hẹn, gọi 1-866-815-0222 và nhấn “3”.

Tự Ghi Danh Trực Tuyến

Đăng nhập vào tài khoản PlayNow của bạn trên PlayNow.com hoặc ứng dụng BCLC Lotto! Trong menu tài khoản của bạn, hãy đến “Take A Game Break” và chỉ dẫn hiện trên màn hình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình này.

Lưu ý: phương pháp này sẽ chỉ loại trừ bạn khỏi cờ bạc trên PlayNow.com và ứng dụng BCLC Lotto!



Không chắc chắn lựa chọn nào là tốt nhất cho bạn?

Để giúp bạn bắt đầu kế hoạch Tránh Xa Trò Chơi ngay hôm nay, hãy nói chuyện với Cố vấn GameSense tại cơ sở trò chơi của bạn hoặc gọi số **1-866-815-0222** miễn phí và nhấn phím 3 (hoạt động từ 7 giờ sáng đến nửa đêm mỗi ngày để được hỗ trợ ngay lập tức).

Điều gì xảy ra khi thời hạn của tôi kết thúc?

Nếu thời gian tạm ngừng của bạn sắp kết thúc, bạn có thể chọn hai phương án. Nếu bạn quyết định không thực hiện bất kỳ hành động nào sau khi thời hạn Tránh Xa Trò Chơi của bạn kết thúc, bạn sẽ tiếp tục tình nguyện tự tránh khỏi cờ bạc cho đến 12 tháng sau khi thời gian Tránh Xa Trò Chơi của bạn kết thúc.

Phương án 1: Kéo dài thời gian ngừng chơi của tôi

Bạn chưa hoàn toàn sẵn sàng trở lại? Nếu bạn muốn kéo dài thời gian Tránh Xa Trò Chơi của mình, hãy biết rằng bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào. Bạn sẽ được yêu cầu xem xét và ký vào Biểu Mẫu Ghi danh Tránh Xa Trò Chơi mới, chỉ định một lần nữa khoảng thời gian Tránh Xa Trò Chơi mới mà bạn muốn.

Phương án 2: Sẵn sàng trở lại? Hoàn thành các yêu cầu khôi phục

Ba mươi ngày trước khi thời hạn Tránh Xa Trò Chơi của bạn kết thúc, bạn sẽ nhận được email hướng dẫn khôi phục gửi tới địa chỉ email bạn đã sử dụng khi ghi danh. Để quay lại chơi, hãy hoàn thành hai bước sau bất kỳ lúc nào sau khi bạn nhận được email này hoặc sau khi thời gian Tránh Xa Trò Chơi của bạn hết hạn. Hãy nhớ rằng, thời gian Tránh Xa Trò Chơi của bạn phải hết hạn trước khi bạn có thể quay lại chơi.

BƯỚC 1: Hoàn thành Khóa Học Kế Hoạch Cho Cờ Bạc

- Liên kết khóa học sẽ được gửi qua email cho bạn. Nếu bạn gặp sự cố khi truy cập khóa học, vui lòng liên hệ với Cố vấn của GameSense.
- Khóa học sẽ giúp bạn đưa ra quyết định xem có nên quay lại cờ bạc hay không hay bạn muốn kéo dài thời gian ngừng chơi. Khóa học bằng tiếng Anh, tiếng Trung giản thể và tiếng Punjabi.

BƯỚC 2: Gửi biểu mẫu Quay Lại Chơi

- Nhập mã hoàn thành khóa học được cung cấp cho bạn sau khi hoàn thành khóa học Kế Hoạch Cho Cờ Bạc. Sau khi gửi biểu mẫu, BCLC sẽ gửi email cho bạn trong vòng bảy ngày để xác nhận khi bạn có thể quay lại chơi.